



รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต

โดย/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

กิจกรรม ๑. กิจกรรมด้านทุจริต ความพร้อมรับผิดชอบ

กิจกรรม ๒. กิจกรรมด้านทุจริต ความพร้อมรับผิดชอบ

กิจกรรม ๓. กิจกรรมวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรปลอดการทุจริต

ในการปฏิบัติงาน

โรงเรียนราชวินิต สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนสุจริตซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มบริหารงบประมาณเป็นโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนราชวินิต โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงาน เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สามารถสร้างกระบวนการ เรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมนับเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนและครู การจัด โครงการและกิจกรรมในครั้งนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุน และ/หรือหน่วยงาน ที่มีส่วน เกี่ยวข้องทำให้การจัดโครงการและ กิจกรรมประสบความสำเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ที่ให้การสนับสนุน งบประมาณและให้คำปรึกษาผู้อำนวยการและ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานโก่ง ที่อำนวยความสะดวกให้นักเรียนได้เข้าชม และได้รับความรู้ ประสบการณ์ ไปใช้ ในชีวิตประจำวันและขยายผลต่อยอดให้กับบุคคลในครอบครัวต่อไป คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การกิจกรรมด้านทุจริต ความพร้อมรับผิดชอบคงเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจต่อไป

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

สรุปรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต

ปีการศึกษา ๒๕๖๖

สนองกลยุทธ์แผนปฏิบัติการของโรงเรียน ข้อที่ ๑

สนองยุทธศาสตร์ชาติที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนในการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม

จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์และด้านที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สนองนโยบายสพฐ. ที่ ๑ ด้านการจัดการการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และชาติ (ตัวชี้วัดที่ ๒)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวเอรานุช สุขกะบุตร

สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ

๓.๑ เชิงปริมาณ

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในโรงเรียนร้อยละ๑๐๐

๓.๒ เชิงคุณภาพ

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียน สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม และรวมพลังร่วมสร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบปลอดภัยและป้องกัน
การทุจริต

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินอุดหนุนรายหัว เงินรายได้สถานศึกษา อื่น ๆ.....

ได้รับจัดสรร ๐ บาท

ใช้ไป ๐ บาท

คงเหลือ ๐ บาท

สรุปในภาพรวม

จุดเด่นของโครงการในครั้งนี้

โครงการนี้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพโรงเรียน และเมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในควรจัดให้มีในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้เรียนในวันนี้คือผู้ที่จะนำประเทศชาติ และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติในอนาคต การปลูกฝังคุณลักษณะ ๕ ประการตามรูปแบบของโรงเรียนสุจริต คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความพอเพียง และมีจิตสาธารณะ จะส่งผลให้ประเทศชาติ มีความเจริญก้าวหน้าและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

จุดที่ควรพัฒนาระหว่างการดำเนินการโครงการในครั้งนี้

การประสานงานและการทำความเข้าใจกับนักเรียนในการร่วมทำกิจกรรมต้องใช้เวลาในการอธิบายทำความเข้าใจ

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จ

การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการตามรูปแบบของโรงเรียนสุจริต คือ มีทักษะ กระบวนการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ครูต้องปลูกฝังผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียนโดยบูรณาการให้เข้ากับทุกสาระการเรียนรู้และทุกกิจกรรม และต้องอาศัยความอดทนและความ ใจเย็นของครูผู้สอน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการขัดเกลาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกอย่างแท้จริง



(นางสาวเอรานุช สุขกะบุตร)

ผู้รับผิดชอบโครงการ